



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ ๑๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๒๑ มูลค่าข่าว ๒๕๖,๙๙๕.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## อำนาจบารมี ทำให้ดีจะเป็น...ตำนาน

**ก**ารมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ชีเป็นชีวิตด้วยมิติแห่งการนำกฎหมายแรงที่สุด สามารถสร้างความเป็นตำนาน หรือราชธานีได้ทั้งสองมิติ ขึ้นอยู่กับการใช้อำนาจและบารมีของผู้มีอำนาจระดับใด อำนาจมาอยู่กับคุณธรรมของผู้ที่เป็นเรื่องสำคัญมาก การรับฟังความเห็นด้วยสติ ไตร่ตรอง การตัดสินใจ การประเมินคนรอบข้าง การใช้อำนาจเพื่อสรวทสร้างประโยชน์เพื่อส่วนรวมเป็นเรื่องที่ผู้มีอำนาจพึงระลึกเสมอ ตัวอย่างผู้นำในโลกที่เจริญชีวิตแบบตำนาน และชาติตามมีให้เห็นบนหน้าประวัติศาสตร์โลก

โสเครติสมิชีวิตอยู่ในโลกยุคกรีกโบราณ 469-399 ปี ก่อนคริสตกาล โสเครติสเป็นตำนานถึงปัจจุบัน ท่านเป็นแม่แบบแห่งการตั้งคำถามเข้าใจอำนาจ โสเครติสกล่าวอมควาที่ว่า "ความเป็นเลิศของมนุษย์ อยู่ที่การตั้งคำถามกับตนเองและผู้อื่น" โสเครติสวิจารณ์ระบบการปกครองและสังคมในกรุงเอเธนส์อย่างตรงไปตรงมา จนถูกตัดสินประหารชีวิตเพราะใจเด็ดข้อมีปกครองอย่างเปิดเผย เขายกด้วยยาพิษขึ้นดื่มอย่างไม่คิดขิ้น สวาทพิงพุงตรงเข้าสู่หัวใจเสียชีวิตทันที แต่ชื่อไว้เพียงตำนานชื่อเสียงยิ่งใหญ่เป็นอมตะที่สุดในประวัติศาสตร์โลก

ที่ยกโสเครติสเพียงให้ผู้มีอำนาจระลึกเสมอว่า เราตั้งคำถามกับตนเองกับอำนาจที่มี บารมีที่เกิด จะเป็นโอกาสในการสร้างสิ่งงดงามในสังคม หรือประโยชน์ต่อพวกพ้อง ตัวอย่างมีให้เห็นกับนักการเมืองมากมาย เราสามารถติดกับอำนาจที่มีสูงสุดเป็นบารมีหรือเป็นตำนานชาติโดยการไม่ตรงใจใคร ทำแบบจริงจังเพื่อประโยชน์ของชาติเป็นหลัก สังคมไทยมาไกลกว่าที่เราจะมานั่งปรับทุกข์ระดมสุขอะไรมากมาย ผ่านเรื่องบาดหมาง ไม่เข้าใจ ให้อภัยทำลายด้วยการแย่งได้มาซึ่งอำนาจ คนในครอบครัวทะเลาะ พ่อ แม่ ลูก เพื่อน ผู้ใหญ่ผู้น้อยไม่ค่อยกันไปมากาเขียนกัน เพราะจิตใจเรื่องแนวคิดทางการเมือง ไม่ใช่เรื่องคิดสำคัญต่อทำให้เรามีความสุขน้อยและใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวมองด้วยปัญญาด้านเดียว ชาติการจับเกี่ยวปัญญาแนวคิดต่าง สังคมไทยเราจะละเอียดจุดที่ขัดแย้งกันมากมาย แต่คำถามสำคัญคือจะให้ผู้อำนาจมาคิดดูการนี้เดียวกันกันที่ช่วยกันขึ้นไม่ง่าย ท่านผู้มีอำนาจสูงสุดอาจต้องเข้าใจ สิ่งที่จะปรองดองดีที่สุดในที่สุดคือความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

**โหนง** เราอยู่ในภาวะสังคมแห่งการปรองดอง มี ศสช. มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด มีแผน roadmap 3 ระยะ ในการนำประเทศไปสู่การปรองดอง มองเศรษฐกิจ การปฏิรูป และการเลือกตั้งกันมาทำให้ประชาชนชาวไทยในที่สุด

**ค**บนโยบายง่ายให้อภัยเสมอ สังเกตจากพฤติกรรมนักการเมือง จะเคยมีประวัติที่เข้าแย่ง ร้ายแรง เคยคิดฆ่าหลาย

คนไม่ได้ผูกได้เกิด แต่อยู่ๆ กลับมาเป็นเสนาบดีก็ยอมรับกัน นักการเมืองปัจจุบันควรสำเหนยช่วงนี้คงถึงเวลาที่นักการเมืองทำหน้าที่รับผิดชอบ และควรลืมไปได้เลยกับการเป็นนักการเมืองหวังผลประโยชน์จากการสัมปทาน โครงการภาษีไทย ถึงเวลาของนักการเมืองโบราณที่หมดไฟกลับบ้านดูแลสุขภาพเตรียมรับความสุขขานบั้นปลายชีวิต ถึงเวลาที่คนหนุ่มไฟแรงที่ไม่สนใจตำแหน่ง เสนาบดีหันมาดูแลอกกฎหมายที่เป็นธรรม มีสันดานไม่โกงกิน คุณธรรมด้วยใจไม่ใช่ด้วยปาก

ผู้เขียนก็เหมือนกับหลายคนที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารเชื่อมั่นในระบบ และเชื่อว่าหากเราเองไม่ยกทำการปฏิวัติหากไม่ใหญ่ แต่เมื่อคิดเปิดช่องและทวงบ้านเมืองจะหาหันสืบบุญตายหมู่อยู่เบื้องหน้า สองฝ่ายไม่มีทางคุยกันได้ คนไทยทุกข์ด้วยความขัดแย้ง ประเทศเดินหน้าไม่ได้ การเกิดขึ้นของ ศสช.จึงเป็นทางเลือกของชาติแม้ใครจะยอมรับหรือไม่ ผู้เขียนเสมอว่าต้องให้เวลาและภาวภาให้ผู้นำรักษาอำนาจด้วยในธรรม คำของประธาน ศสช. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่กล่าวว่า "อำนาจมีมากต้องทำให้เสีย" ถือเป็นวลีที่ผู้เขียนชื่นชมว่าท่านในฐานะทหารเข้าใจมาตรฐานเรื่องอำนาจดีพอที่จะเข้าใจการเมืองอำนาจว่าต้องวางตนเช่นใดที่จะเข้าใจอำนาจ

ผู้เขียนฝากผู้มีอำนาจในฐานะผู้มีอำนาจสูงสุดที่จะทำอะไรเพื่อบ้านเมืองได้มากขณะนี้

**ขอให้มีนโยบายสำคัญห้ามผู้บริหารเฉพาะกาลทุกกระทรวงทบวงกรมรับเปอร์เซ็นต์ในโครงการใดๆ ถือเป็นเรื่องร้ายแรงยิ่ง**

**มี**นโยบายเรื่องการปรองดองอาจใช้อำนาจเวลานี้เชิญสองฝ่ายมาคุยกันเรื่องการเมืองเลือกตั้งควบคู่ไปกับกรมชุดใหม่ ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ซึ่งขณะนั้นทำไม่ได้ทั้งการพบปะ การแสดงคนศรี สำหรับการแสดงถ้าไม่ใช่ชุดทหาร เปลี่ยนเป็นชุดนอกเครื่องแบบที่มีสัญลักษณ์แสดงความเป็นสหภาพจะกลมกลืนบรรยากาศได้

กรมชุดใหม่ห้ามไมควรมีบุคคลที่มีส่วนเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองที่ผ่านมา ทั้งนักการเมือง องค์การอิสระ ส.ว. ส.ส. แม้จะเก่งกาจเพียงใด อาจเป็นน้ำผึ้งหยาดหยดขัดแย้งกันต่อไปได้ ขอแค่คนเก่งดี ไม่ต้องดั่งหมาสร้างชาติเฉพาะกิจจริงๆ หากมีผู้ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายอาจทำให้เกิดปัญหาในการสร้างความชอบธรรม ประเด็นไม่เป็นการจะเกิดก่อนการเลือกตั้งอีกครั้ง

กฎหมายที่ผ่านจะออกแล้วได้ใจเป็นตำนานแน่นอน ถ้าวินนักการเมืองคงเป็นชาติหน้าคือ กฎหมายที่คืน กฎหมายมรดก กฎหมายอาญาฯ การจัดไชนิ่งเขตอาญาฯ ฯลฯ

บันทึกเรียงรรมย์ใน กทม. หรือต่างจังหวัด เชิญท่านประช่วยมาจัดการอีกสักรอบ เรื่องนี้ภาวะปกติทำไม่ได้ ต้องทำยุคนี้ ทำเพื่อเป็นการปลอบขวัญคนไทยก็ดียิ่ง

องค์กรอิสระหลายองค์กรที่เป็นคู่ขัดแย้งถึงเวลาต้องตัดใจปฏิรูป ไม่ต้องเกรงใจ ยุบ หรือเปลี่ยนกรรมการให้กลางจริงๆ จะทำให้การปรองดองได้ใจมากขึ้น

การแต่งตั้งกรรมการใดๆ ในสมัยผู้มีอำนาจสูงสุด ผู้เขียนขอเสนออย่าได้มีชื่อคู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่าย ทั้งนักการเมือง อดีต ส.ส. ส.ว. ประเภทชั้นเวทีทั้งสองฝั่งต้องเป็นของห้าม ท่านต้องใจแข็งหาคนที่ตั้งใจทำงานอย่างแท้จริง

ตั้งแต่ 22 พ.ค. ถึงปัจจุบัน ผู้เขียนไตร่ตรองด้วยความสุขุมและใจเป็นธรรม มั่นใจอย่างจริงใจว่าผู้นำ คสช.มีความตั้งใจอยากปรองดอง คืนความสุขให้คนไทย อยากให้คนไทยคนทั่วโลกยอมรับในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น คนไทยไม่ต้องการอะไรมากนอกจากความมีอิสระเสรีภาพในอนาคต แม้ขณะนี้ อาจถูกจำกัดสิทธิบ้าง คงเข้าใจและให้ความร่วมมือ อย่าถือคนคิดต่างเป็นอาชญากร ปฏิบัติต่อคนเหล่านั้นด้วยความเข้าใจความคิดต่าง เมตตา ให้เกียรติ และอธิบายถึงความจำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบันอย่างอารยชนพึงอธิบายต่อกัน

ผู้เขียนเชื่อว่ามึหลายคนที่ยุ่นใจแต่ก็เข้าใจ เพียงแต่โปรดเข้าใจผู้เห็นต่าง ซึ่งผู้เขียนคิดว่า ผู้มีอำนาจเข้าใจสังเกตจากการควบคุมตัวแกนนำทั้งสองฝ่ายไม่นาน พร้อมให้ประกันตัวคุณจาตุรนต์ ฉายแสง

อำนาจบารมีที่ท่านมีอยู่ขณะนี้ถือเป็นโอกาสสร้างความเห็นชาติด้วยการให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ยอมรับฟังความเห็นต่างด้วยเหตุผลบ้าง ออกกฎหมายที่ค้างใจคนมานาน กฎหมายมรดก กฎหมายที่ดิน ทำโครงการรถไฟความเร็วสูงไม่ต้องแข่งให้ทันใคร ขอให้ทันเวียตนามก็พอ ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกมิติ ไม่ตั้งกรรมการชุดใดๆ ที่มีคู่ขัดแย้ง ปฏิรูปองค์กรอิสระที่เป็นผลแห่งความขัดแย้งคืนอำนาจให้ประชาชนเลือกตั้ง ทำในโอกาสนี้ คนไทยกว่า 60 ล้านคนจะจารึกชื่อหัวหน้า คสช.เป็นตำนานชาติ ผู้กล้าและสร้างวาระชาติที่ระบบปกติทำยากเย็นเต็มที่ ชงเบ้งกล่าวถึงผู้มีอำนาจว่า “ผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือผู้ทำตนให้เล็กที่สุด ผู้ที่เล็กที่สุดจะกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด ผู้ที่มีเกียรติคือผู้ที่ให้เกียรติผู้อื่น” แถมอีกคมว่า “เกียรติยศ ย่อมเกิดจากการกระทำที่สุจริต”

ชาติไทยอยู่ในมือท่าน ผูกเชือกกรองเท้าแล้วเดินไปข้างหน้าอย่างสุจริตชนไม่ปันอคติ ทำสิ่งที่ดี จะได้ใจคนทั้งชาติ เป็นตำนานสยามชาติ ตรงดู

**ชลวิทย์ เจียรจิตต์**

คณะสังคมศาสตร์ มศว